



การเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ นโยบายเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ 2563

Target/KPI	เพื่อให้การบริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย			
Situation/ Baseline	หลายประเทศทั่วโลกได้มีการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้เพื่อเป็นยารักษาโรค และรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีในทางการแพทย์ ในการดำเนินการจำเป็นต้องมีกระบวนการในการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลข้างเคียงต่อผู้รับบริการน้อยที่สุด ทั้งนี้จำนวนผู้รับบริการที่มีข้อบ่งชี้ทั้งแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทยฯ ประมาณ 8 ล้านกว่าคน (อ้างอิงนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา) ในขณะที่ สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ผลิตโดยองค์การเภสัชฯและรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่กระจายนำสู่การบริการ สถานพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
Strategy	มาตรการที่ 1 การสื่อสารความรู้เรื่องการมารับบริการกัญชาทางการแพทย์ ที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชน และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีข้อบ่งชี้เข้าถึงบริการ	มาตรการที่ 2 การเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการ แบบผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย	มาตรการที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้กัญชาทางการแพทย์และวางแผนให้เหมาะสมแก่ผู้ป่วย	มาตรการที่ 4 การพัฒนาระบบติดตาม กำกับ เพื่อประเมินรูปแบบที่เหมาะสม นำไปสู่การขยายผลการให้บริการแก่ประชาชน
Key Activity	1. อบรมให้ความรู้แบบบูรณาการ ทั้งการให้บริการแบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. ชุดความรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ที่ง่ายแก่ความเข้าใจ เข้าถึง อย่างถูกต้องของ ประชาชน	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ เพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ 2. พัฒนา แนวทาง ในการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย 3. อัตรา กำลัง สหวิชาชีพ 4. สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ เพียงพอ 5. ชุดตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ 6. ระบบส่งต่อ ผู้ป่วยมาขอรับบริการและผลข้างเคียง	1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล C-MOPH และ SAS การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ สามารถประเมินวิเคราะห์ และวางแผนการให้บริการที่เหมาะสม 2. เพื่อวิเคราะห์ความพอเพียงของ ของยากัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ต่อเนื่อง	1.การดำเนินการ จัดตั้งคลินิกผสมผสาน 2.ติดตามผู้ ได้รับบริการตามข้อบ่งชี้ 3.สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 4.ติดตาม ผลข้างเคียง และคุณภาพชีวิต ตาม แนวทางที่กำหนดไว้ 5.KM 6.Best Practice
Small Success (KPI)	ไตรมาส 1 - มีการจัดตั้ง คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รพศ./ รพท. เขตสุขภาพละ 1 แห่ง	ไตรมาส 2 - มีการจัดตั้ง คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รพศ./ รพท. ร้อยละ 40	ไตรมาส 3 - มีการจัดตั้ง คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รพศ. / รพท. ร้อยละ 60	ไตรมาส 4 - มีการจัดตั้ง คลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย รพศ./ รพท. ร้อยละ 80 - คุณภาพชีวิต ดีขึ้น ร้อยละ 60